



รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report; SAR)

ประจำปีการศึกษา 2558

คณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2559

คำนำ

คณะทันตแพทยศาสตร์ได้ให้ความสำคัญกับกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา และมีระบบกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาที่ก่อให้เกิดคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อสร้างระบบประกันคุณภาพให้เป็นกลไกที่สำคัญของการขับเคลื่อนพันธกิจต่างๆ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ อีกทั้งปัจจุบันคณะทันตแพทยศาสตร์ต้องดำเนินการให้ได้มาตรฐานและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมาก เช่น เกณฑ์ประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และองค์ประกอบคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพภายในของ สกอ. เป็นต้น

ในปีการศึกษา 2558 คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) ซึ่งได้รวบรวมผลการดำเนินงานในรอบปีการศึกษา 2558 ตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานการประเมินตนเองประจำปีการศึกษา 2558 จะเป็นเอกสารแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ซึ่งเมื่อได้รับการประเมินคุณภาพแล้ว จักได้รวบรวมข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงการปฏิบัติงานของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป ในนามของคณะกรรมการประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 และรวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำรายงานฉบับนี้จนสำเร็จเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์

รศ.ทพ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ เหล่าศรีสิน

คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
บทสรุปผู้บริหาร	1
ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน	
ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ	2
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์	4
โครงสร้างองค์กร	6
โครงสร้างการบริการ	7
รายชื่อผู้บริหาร ประจำปีการศึกษา 2557	8
จำนวนหลักสูตร และสาขาวิชาที่เปิดสอน	9
จำนวนนิสิต	9
จำนวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ	10
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับงบประมาณ	11
ส่วนที่ 2 สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา	
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต	15 – 28
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย	29 - 47
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ	48 – 59
องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	60 - 64
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ	65 - 117
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนที่ควรพัฒนา	118 - 122
ส่วนที่ 4 ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)	123 - 139

สารบัญญภาพ

หน้า

รูปที่ 1 โครงสร้างการบริหาร
รูปที่ 2 โครงสร้างองค์กร

6

7